

VŨ THƯ, TIỀN HẢI

Phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản

Huyện Vũ Thư hiện có tổng đàn gia súc khoảng 123.700 con, đàn gia cầm 1.35 triệu con. Thời tiết rét đậm, rét hại, người chăn nuôi thực hiện nhiều biện pháp phòng rét nhằm bảo vệ an toàn đàn gia súc, gia cầm.

Việt Hùng hiện là địa phương có tổng đàn trâu, bò lớn nhất huyện Vũ Thư, với 618 con bò và 23 con trâu. Ông Phạm Văn Huỳnh, Trưởng ban Chăn nuôi thú y xã Việt Hùng cho biết: Đàn trâu, bò tại địa phương thường được bà con nuôi thả tự do ngoài đồng, bờ đê. Điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại những ngày này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, an toàn của đàn trâu, bò. Do đó, để bảo đảm an toàn cho đàn trâu, bò, ngay khi nhận được thông tin tình hình thời tiết xấu, Ban Chăn nuôi thú y xã đã kịp thời tổ chức tập huấn cho các chủ hộ chăn nuôi về kỹ thuật phòng, chống rét cho đàn trâu, bò. Chúng tôi hướng dẫn bà con phải bảo đảm chuồng trại ấm áp, kín gió; nền chuồng phải lót rơm rạ, cỏ, lá khô. Ban đêm phải tiến hành đốt củi sưởi ấm chuồng nuôi. Thay vì chăn thả tự do như thông thường, những ngày giá rét, bà con cho trâu, bò ra đồng vào khoảng 9 - 10 giờ sáng và dắt về nhà vào khoảng 15 - 16 giờ chiều. Với những ngày rét đậm, nhiệt độ giảm sâu, có mưa, không nên chăn thả mà giữ trâu, bò tại chuồng trại và cung cấp thức ăn tinh bột, chất xơ.

Mặc dù ảnh hưởng của "bão giá" làm giảm số lượng đàn lợn, nhưng hiện tại, Bách Thuận vẫn là "vua" lợn của huyện Vũ Thư. Xã hiện có 14.000 con lợn, trong đó đàn lợn nái và lợn choai khoảng 7.000 con, đàn lợn thịt 7.000 con chuẩn bị cung cấp ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Ông Nguyễn Kim Sáu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Mùa đông năm nay được đánh giá là nhiệt độ giảm sâu và kéo dài hơn so với cùng kỳ các năm trước. Những ngày rét đậm, rét hại kéo dài, để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, xã chỉ đạo Ban Chăn nuôi thú y phối hợp với Đài Truyền thanh xã chủ động thông báo diễn biến tình hình thời tiết; tuyên truyền nâng cao

nhận thức của người chăn nuôi trong công tác chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; hướng dẫn kỹ thuật che chắn chuồng trại bảo đảm đủ ấm, không có gió lùa nhưng phải thông thoáng, tăng cường sử dụng bóng điện sưởi hoặc đốt lửa để sưởi ấm khu vực chuồng nuôi. Trong những ngày giá rét, người chăn nuôi tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng nhằm nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Ông Nguyễn Văn Quang, thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận cho biết: Gia đình ông hiện có đàn lợn thịt 50 con, dự kiến xuất chuồng vào dịp Tết Nguyên đán. Để bảo đảm an toàn cho đàn lợn trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại, gia đình thực hiện nhiều biện pháp chống rét cho đàn lợn như che chắn chuồng trại, dùng bóng điện sưởi để sưởi ấm, bổ sung dinh dưỡng cho đàn lợn.

Ông Phạm Hồng Đăng, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vũ Thư cho biết: Hiện tại, tổng đàn lợn của huyện có khoảng 116.110 con, đàn trâu, bò 7.600 con, đàn gia cầm 1,35 triệu con. Huyện có 87 trang trại, 1.200 gia trại đầu tư tái đàn vật nuôi. Thời gian qua, giá lợn hơi và một số sản phẩm chăn nuôi giảm mạnh, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi của huyện và tâm lý của nhiều hộ chăn nuôi. Tuy nhiên, đến hiện tại, giá lợn hơi đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực, tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện vẫn duy trì ở mức khá, vì vậy công tác bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi vẫn được huyện, các địa phương và hộ chăn nuôi quan tâm thực hiện. Trong đợt rét đậm, rét hại này, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện phối hợp với các địa phương, đơn vị chuyên môn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện sớm các biện pháp phòng, chống rét cho đàn lợn, trâu, bò, đàn gia cầm. Qua khảo sát, hầu hết các hộ khá chủ động, quan tâm đến bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi của gia đình, vì vậy mặc dù nhiệt độ giảm sâu kéo dài nhưng trên địa bàn huyện chưa có tình trạng đàn lợn, trâu, bò bị chết do rét. Tuy nhiên, chúng



Tăng cường chế độ dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi trong điều kiện thời tiết giá rét.

tôi cũng khuyến cáo các hộ cần thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống rét kịp thời. Khuyến cáo hộ nông dân hàng ngày theo dõi các yếu tố môi trường, điều chỉnh chất lượng nước bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật. Chuẩn bị đủ vật tư chủ động cho phòng, chống rét cho tôm, cá như che kín ao bằng bạt nylon, tránh gió lạnh làm nhiệt độ nước giảm thấp và tăng khả năng giữ nhiệt độ. Bố trí máy sục khí liên tục tăng nguồn lưu thông tăng lượng oxy trong ao. Các địa phương có vùng nuôi trồng thủy sản mở cống lấy nước vào các hệ thống tạo thuận lợi cho nông dân nâng mực

Đề xuất trong lĩnh vực thủy sản trước đợt rét đậm, rét hại, huyện Tiền Hải đã tích cực tuyên truyền đến người nuôi có các biện pháp thiết thực phòng, chống rét an toàn giống thủy sản, không để ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hiện nay, toàn huyện có khoảng 900ha nuôi cá nước ngọt; 2.000ha nuôi trồng nước mặn, trong đó có 300ha nuôi các loại cá không chịu được rét như cá vược, cá sù... Nhằm giảm thiểu thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, Tiền Hải đã chỉ đạo các địa phương tăng cường hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn lợn, trâu, bò, đàn gia cầm. Phân công trách nhiệm cho cán bộ giám sát, kiểm tra phòng, chống rét cho thủy sản tại các địa phương phụ trách. Đồng thời, tăng cường cập nhật thông tin diễn biến thời tiết khi nền nhiệt độ xuống quá thấp để chủ động phổ biến, hướng dẫn

cho các hộ nuôi thủy sản thực hiện các biện pháp phòng, chống rét kịp thời. Khuyến cáo hộ nông dân hàng ngày theo dõi các yếu tố môi trường, điều chỉnh chất lượng nước bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật. Chuẩn bị đủ vật tư chủ động cho phòng, chống rét cho tôm, cá như che kín ao bằng bạt nylon, tránh gió lạnh làm nhiệt độ nước giảm thấp và tăng khả năng giữ nhiệt độ. Bố trí máy sục khí liên tục tăng nguồn lưu thông tăng lượng oxy trong ao. Các địa phương có vùng nuôi trồng thủy sản mở cống lấy nước vào các hệ thống tạo thuận lợi cho nông dân nâng mực

nước ao thích hợp. Khi lấy nước vào các ao, nông dân cần chú trọng xử lý, điều tiết nguồn nước, bảo đảm độ pH tránh tôm, cá, cua bị sốc. Quan sát các hiện tượng bất thường, xác định nguyên nhân để xử lý kịp thời. Không kéo lưới kiểm tra thủy sản nuôi khi thời tiết rét đậm, rét hại. Đối với những đối tượng nuôi thương phẩm đã đạt kích cỡ, khi nhiệt độ xuống quá thấp cần thu hoạch ngay tránh gây thiệt hại cho nuôi trồng thủy sản. Thực hiện thả bèo tây đối với diện tích nuôi cá nước ngọt theo đúng kỹ thuật. Có chế độ chăm sóc đặc biệt cho giống thủy sản, cho



Kiểm tra nhiệt độ môi trường ao nuôi để có biện pháp phòng, chống rét.

ăn bằng thức ăn đủ chất dinh dưỡng, hoặc thức ăn công nghiệp chất lượng cao có bổ sung vitamin C và khoáng chất theo lượng quy định của nhà sản xuất. Ngành chuyên môn cần phối hợp với các địa phương tổng hợp diện tích, số lượng cá chết (nếu xảy ra) kịp thời để tham mưu, xây dựng phương án hỗ trợ cho người nuôi về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất. Ông Phạm Duy Nghị, Giám đốc HTX SXKD nuôi trồng thủy sản Hải Châu, xã Đông Minh cho biết: Hiện nay, vùng nuôi trồng thủy sản do HTX quản lý trên 130ha, trong đó có 15ha nuôi cá, cua 80ha, còn lại là diện tích nuôi tôm. Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại, HTX đã chỉ đạo nông dân tại các vùng nuôi trồng thủy sản không được chủ quan, lơ là khi nhiệt độ xuống dưới 10°C sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến tôm, cua, cá. Đến thăm vùng đầm nuôi trồng thủy sản thôn Ngải Châu trong những ngày rét đậm, rét hại, nhiều hộ nông dân đã triển khai tốt nhiều biện pháp để bảo vệ diện tích nuôi thủy sản. Ông Trần Văn Phát cho biết: Diện tích nuôi trồng thủy sản của gia đình là 1ha, chủ yếu nuôi cá vược. Đặc tính của giống cá vược là không chịu được rét, do đó, thực hiện chỉ đạo của HTX, gia đình đã triển khai giải pháp dùng bạt che hướng gió lùa, tăng cường bổ sung thức ăn giàu chất khoáng, vitamin C vào khẩu phần ăn... nhằm bảo vệ cá nuôi, không để ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

QUYNH LƯU - MẠNH THẮNG

Thực hiện 27 chương trình, đề án khuyến công



Làng nghề chạm bạc Đông Xâm (Kiến Xương).

Đó là kết quả nổi bật Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã thực hiện trong năm 2017. Các chương trình thực hiện gồm hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến cho 8 cơ sở sản xuất công nghiệp; quy hoạch chi tiết 2 cụm công nghiệp; đào tạo nghề, phát triển nghề cho 175 lao động; bồi dưỡng khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý kinh doanh cho 300 chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cán bộ quản lý các doanh nghiệp, HTX; tổ chức 16 lớp tập huấn cho 560 lao động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp. Ngoài ra, Trung tâm còn tập trung hướng dẫn người dân cách sử dụng năng lượng một cách hợp lý thông qua các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

THU THỦY

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN 150 VỤ

Trong năm 2017, Đội Quản lý thị trường thành phố Thái Bình đã tiến hành kiểm tra 520 lượt vụ; phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường trên 150 vụ; tổng số tiền xử phạt 406 triệu đồng, hàng hóa tịch thu tiêu hủy trên 14,5 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, nhãn hàng hóa, vi phạm an toàn thực phẩm...

Năm 2018, Đội Quản lý thị trường thành phố tập trung tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ; tiếp tục triển khai các giải pháp chống buôn lậu, hàng giả và các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và các ngành hàng kinh doanh có điều kiện; tăng cường kiểm tra đột xuất để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý..., góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

MINH NGUYỆT

THÁI THUY SỬ DỤNG 51.985KG HÓA CHẤT TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

Trong năm 2017, huyện Thái Thụy đã tổ chức 2 chiến dịch tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản vào thời điểm tháng 3 và tháng 11. Kết quả, toàn huyện đã sử dụng 51.985kg hóa chất khử trùng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và người chăn nuôi tự có. Diện tích đã thực hiện tiêu độc khử trùng gồm: hơn 5 triệu mét vuông trên cạn, 240.000 mét khối nước ở ao nuôi và hệ thống kênh mương.

Việc thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng đã góp phần tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan đồng thời không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn, tránh gây thiệt hại cho hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

TRẦN TUẤN

Theo quốc lộ 39B, chúng tôi tìm về Minh Tân - vùng đất in đậm dấu chân những người anh hùng đã trở thành huyền thoại trong lịch sử dân tộc. Niềm tự hào về quá khứ hào hùng đã và đang là hành trang, là nền tảng vững chắc cho mỗi hành động, mỗi việc làm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây. Về Minh Tân hôm nay, ai cũng ngỡ ngàng bởi bức tranh nông thôn mới. Bao thế hệ người dân Minh Tân đã chung sức đồng lòng, bền bỉ dựng xây nên một quê hương đẹp giàu. Ông Nguyễn Đăng Duyên, Chủ tịch UBND xã không giấu nổi niềm vui: Trước đây, đời sống của nhân dân địa phương chủ yếu dựa vào cấy lúa, hộ nghèo chiếm tỷ lệ khá cao. Trình độ dân trí cũng còn nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất thiếu thốn, lạc hậu. Giờ đây, Minh Tân đã vươn lên trở thành xã về đích nông thôn mới top đầu của huyện. Đời sống của bà con tăng lên, diện mạo nông thôn ngày càng

Sức bật Minh Tân

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Minh Tân (Đông Hưng) đang nỗ lực xây dựng quê hương giàu mạnh trong thời kỳ đổi mới.



Diện mạo làng quê Minh Tân.



Trồng đào mang lại thu nhập cao cho người dân Minh Tân.

khang trang, sạch đẹp, ai cũng thấy phấn khởi. Những con đường trải nhựa, bê tông sạch đẹp, những dãy nhà kiên cố, khang trang... là minh chứng rõ nét cho sự đổi thay kỳ diệu của mảnh đất này. Có được diện mạo đó là do sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự năng động, nhạy bén của mỗi người dân. Trước đây, Minh Tân là 1 trong 8 xã khó khăn nhất huyện Đông Hưng. Nhưng chính điều đó lại càng hun đúc ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. "Cái khó ló cái khôn", năm 2002, sau một thời gian nghiên cứu thị trường, nhận thấy giá trị kinh tế do trồng đào mang lại, Minh

Tân đã mạnh dạn chuyển đổi 61,7ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng đào. Sau hơn 15 năm, tiềm năng được đánh thức, đào Minh Tân đã trở thành thương hiệu nổi tiếng trong tỉnh và cả nước, mang lại thu nhập cao cho người dân, hiệu quả gấp nhiều lần cấy lúa. Đặc biệt, mảnh đất này trở thành điểm đến của rất nhiều du khách khắp nơi. Cũng theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đăng Duyên: Ước tính năm 2017, tổng giá trị sản xuất của địa phương đạt 165 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2016. Mặc dù năm qua chịu ảnh hưởng của giá cả thị trường và thời tiết nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn đạt 73 tỷ đồng, tăng 4,64% so với năm 2016, trong đó riêng thu nhập từ trồng đào ước đạt gần 23,5 tỷ đồng, chiếm 32% giá trị ngành Nông nghiệp. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản đạt 53 tỷ đồng, tăng 5,5%. Hiện toàn xã có trên 200 cơ sở tham gia hoạt động sản

xuất tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động với mức thu nhập từ 4 - 4,5 triệu đồng/người/tháng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Giá trị thương mại, dịch vụ năm qua đạt 39 tỷ đồng, tăng 6,5%. Lĩnh vực giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; 85% gia đình đạt gia đình văn hóa, 5/5 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. An sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của xã còn 6,8%. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Minh Tân tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới.

THU TRANG